

Số: /BC- STNMT

Điện Biên, ngày tháng 10 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Kết quả công tác phòng chống tội phạm và**  
**vi phạm pháp luật năm 2021**

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được công văn số 2557/CAT-TM ngày 30/09/2021 của Công an tỉnh tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

**1. Công tác chỉ đạo thực hiện**

- Đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành các chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm như: Nghị quyết số 63/2013/QH13, ngày 27/11/2013 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Hình thức tổ chức đã lồng ghép được nhiều nội dung khác nhau về tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến các hoạt động của ngành; qua đó nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng được nâng cao.

- Hàng năm chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gắn với phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

**2. Kết quả thực hiện**

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; thực hiện đúng quy định về chế độ luân chuyển tài liệu, cung cấp thông tin tài liệu; theo dõi kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về Bảo vệ bí mật Nhà nước của bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không để xảy ra trường hợp làm mất, lộ, lọt bí mật nhà nước.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được cấp uỷ và lãnh đạo quan tâm đến công tác tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua đó đã

kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong nội bộ cơ quan.

- Công tác thanh, kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật được triển khai theo đúng kế hoạch phê duyệt:

Trong kỳ báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện 06 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 18 tổ chức tham gia hoạt động về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường; ban hành 12 thông báo kết luận kiểm tra đối với 06 cuộc kiểm tra.

Qua kiểm tra đã phát hiện 12 tổ chức có hành vi vi phạm về lĩnh vực khoáng sản, môi trường, đất đai. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 tổ chức với tổng số tiền phạt 734 triệu đồng. Ngoài hình phạt chính phạt tiền áp dụng đối với tổ chức, còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, cải tạo, san gạt mặt bằng (khu vực đã khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép để người dân tiếp tục sử dụng, sản xuất nông nghiệp; chi trả kinh phí đo đạc.

- Công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; các đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện theo đúng quy trình quy định tại Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; trong kỳ báo cáo Sở tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 70 đơn kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; kết quả xử lý đơn thư đã đảm bảo về thời gian giải quyết và đúng thẩm quyền xử lý.

- Về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” luôn được Đảng uỷ, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Đảng và pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về công tác an ninh quốc phòng nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói riêng. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và vai trò quan trọng của mỗi thành viên trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó nâng cao được ý thức trách nhiệm trong công tác chuyên môn về bảo vệ tài sản, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước.

### **3. Đánh giá chung**

Việc quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, trong thời gian qua luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Sở, sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; sự phối hợp giữa các đoàn thể, nhất là khâu tham mưu, phối hợp thực hiện được tăng cường, nên đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia, bước đầu đã đạt được kết quả khả quan; tạo chuyển biến mới trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ,

công chức, viên chức, người lao động và tổ chức đoàn thể đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

#### **4. Một số công tác trọng tâm trong thời gian tới**

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường xác định tập trung làm tốt một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và người lao động nhất là những nội dung, biện pháp phòng ngừa, phát hiện tố giác, tham gia đấu tranh chống các loại tội phạm.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; chú trọng đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, người đứng đầu, tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, biện pháp phòng, chống các loại tội phạm, nhất là cần chấn chỉnh, khắc phục các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm sát với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc của đơn vị và tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021./.

**Nơi nhận:**

- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thị Thanh Phượng**